

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ (๒) เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ (๒) เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การประชุมประจำปี ๒๕๖๔ ของกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) ผ่านระบบทางไกล

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบกำหนดการและหัวข้อของการประชุมประจำปี ๒๕๖๔ ของกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI 2021) ผ่านระบบทางไกล ในระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และหากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมขอให้แจ้งหัวข้อที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมให้สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมให้ต่อไป

๒. ความร่วมมือกับ OHCHR

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าของความร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OHCHR) โดยสำนักงาน OHCHR ได้แจ้งโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อเสนอของฝ่าย OHCHR ที่เป็นผลจากการประชุมหารือเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมเห็นควรให้หารือกับสำนักงาน OHCHR เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการอบรมดังกล่าว และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๓. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามความเห็นของที่ประชุม และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสม และเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนาม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. กลุ่ม “ประชาชนคนไทย” ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการชุมนุมโดยสงบ ตามสิทธิหรือเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ

ตามที่กลุ่ม “ประชาชนคนไทย” ได้ยื่นหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการชุมนุมโดยสงบ ตามสิทธิหรือเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีกิจกรรมในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบมอบหมายให้นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ และนางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการชุมนุมในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการณ์และมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต่อไป